
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี ๒๕๖2 
วันที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖2 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ 
-------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายชูชีพ  สิงห์อนันต์ ประธานสภาฯ ชูชีพ  สิงห์อนันต์  
๒ นายประสงค์  เครือประสงค์ รองประธานสภาฯ ประสงค์  เครือประสงค์  
๓ นายเฉลา บุญดี ส.อบต.หมู่ที่ ๑ เฉลา  บุญดี  
๔ นายจำรัส  เกิดเข้ม ส.อบต.หมู่ที่ ๒ จำรัส  เกิดเข้ม  
๕ นายสำเริง ใจบุญ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ สำเริง ใจบุญ  
๖ นายนเรศ  ประสาทพร ส.อบต.หมู่ที่ ๓ - ลา 
๗ นายนพพล ยอดคำ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ นพพล ยอดคำ  
๘ นายสุรศักดิ์ ทาพวง ส.อบต.หมู่ที่ ๕ สุรศักดิ์ ทาพวง  
๙ นายสายไหม  สายแวว ส.อบต.หมู่ที่ ๕ - ลา 

๑๐ นายฉลวย  จาดฤทธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ฉลวย  จาดฤทธิ์  
๑๑ นายน้อย  กล่อมสกุล ส.อบต.หมู่ที่ ๖ - ลา 
๑๒ นายสมจิตร  สาสะกุล ส.อบต.หมู่ที่ ๗ สมจิตร สาสะกุล  
๑๓ นายเกียรติ์สกุล  ดิษป่วน ส.อบต.หมู่ที่ ๗ - ลา 
๑๔ นายสมจิตร  บุญช่วย ส.อบต.หมู่ที่ ๘ - ลา 
๑๕ นางสาวทวีป  อิ่มใจ ส.อบต.หมู่ที่ ๘ - ลา 
๑๖ น.ส.นันทิกา บุญโฉม ส.อบต.หมู่ที่ ๙ นันทิกา  บุญโฉม  
๑๗ นายวิเชียร ศรีบาง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ - ลา 
๑๘ นายวิฑูรย์ พรหมอยู่ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ วิฑูรย์ พรหมอยู่  

 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายชัยวัฒน์  บุญมูล ปลัด อบต.ท้ายน้ำ/เลขานุการฯ ชัยวัฒน์  บุญมูล  
๒ นายกฤษดา  ฟักเงิน ผู้อำนวยการกองช่าง กฤษดา  ฟักเงิน  
๓ นางมาลัย เพ็ญวิจิตร หัวหน้าสำนักปลัด มาลัย เพ็ญวิจิตร  
๔ นายสมภพ  พูลสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน สมภพ  พูลสวัสดิ์  
๕ น.ส.จุรีรัตน์  ศรีลาเวียง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จุรีรัตน์  ศรีลาเวียง  
6 นายชุติชัย ตังสุวรรณ์ กำนันตำบลท้ายน้ำ ชุติชัย ตังสุวรรณ ์  
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เริ่มประชุม   เวลา 09.0๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ สวัสดีทุกท่านที่มาร่วมประชุมวันนี้ครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลท้ายน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี ๒๕๖2  (แจ้งวาระการประชุม
แต่ละวาระตามเอกสารที่ส่งให้สมาชิกฯ )  

 มีพนักงานราชการที่บรรจุมาใหม่ สังกัด อบต.ท้ายน้ำ เชิญแนะนำตัว 
นายสมภพ พูลสวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมภพ  พูลสวัสดิ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

ปฏิบัติงาน เป็นธุรการสังกัดสำนักปลัด บ้านอยู่ที่ ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จาก ม.พระเยา และจบปริญญาโท 
สาขาบริหารจัดการภาครัฐ จากสถาบันนิด้า เคยทำงานที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
กองพิสูจน์หลักฐาน สังกัดคุณหมอพรทิพย์ และเคยทำงานที่สถาบันโรคผิวหนัง 
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นพนักงานราชการ ต่อมาสอบติดเป็น
พนักงานราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเลือกมาบรรจุที่
ตำบลท้ายน้ำครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ สมัย
สามัญ สมัยท่ี ๓ (ครั้งที่ 2)  ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖2  วันที่        23  สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖2 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ 2)  
ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖2  วันที่  23  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 ขอให้ท่านสมาชิกยก
มือครับ 

ที่ประชุม มติเห็นชอบ ๑1  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณา 
 ๓.๑  การรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อบต. 
  (1) เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ  Canon รุ่น G2010 จำนวน 1 เครื่อง ราคา 

3,690 บาท จากร้านเอส คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในงานกองการศึกษาฯ 
  (2) ยี่ห้อ RICOH รุ่น AFICIO SP 3510 SF จำนวน 1 เครื่อง ราคา 

16,900 บาท จากบริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด สาขานครสวรรค์ สำหรับใช้ใน
งานกองคลัง 

ประธานสภาฯ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงครบั 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ ตามระเบียบฯ การรับมอบพัสดุที่เป็นครุภัณฑ์และไม่มีภาระผูกพันให้ผู้บริหาร

เสนอสภาฯให้ความเห็นชอบรับมอบ ในครั้งนี้เราได้รับมอบเครื่องปริ้นเตอร์จำนวน 
2 เครื่อง ได้แก่ 

 (1) เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ  Canon รุ่น G2010 จำนวน 1 เครื่อง ราคา 3,690 
บาท รับมอบจากร้านเอส คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในงานกองการศึกษาฯ 
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ปลัด อบต.ท้ายน้ำ (2) ยี่ห้อ RICOH รุ่น AFICIO SP 3510 SF จำนวน 1 เครื่อง ราคา 16,900 

บาท รับมอบจากบริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด สาขานครสวรรค์ สำหรับใช้ใน
งานกองคลัง เหตุผลที่เรารับมอบเนื่องจากว่าผู้บริจาคเห็นว่า อบต.ท้ายน้ำเป็น
ลูกค้าประจำมานาน จึงมีน้ำใจมอบให้และหากสภาฯ ให้ความเห็นชอบรับมอบ 
อบต.จะได้ตั้งงบประมาณเพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์นั้นได้ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศ
ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อบต. ทีละรายการ 

 1. เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ  Canon รุ่น G2010 จำนวน 1 เครื่อง ราคา 3,690 
บาท จากร้านเอส คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในงานกองการศึกษาฯท่านสมาชิกท่าน
ใดเห็นด้วยขอให้ท่านยกมือรับรองครับ 

ทีป่ระชุม มติเห็นชอบ ๑0 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธานสภาฯ 2. ยี่ห้อRICOH รุ่น AFICIO SP3510 SF จำนวน 1 เครื่อง ราคา 16,900 บาท 
จากบริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด สาขานครสวรรค์ สำหรับใช้ในงานกองคลัง 
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยขอให้ท่านยกมือรับรองครับ 

ทีป่ระชุม มติเห็นชอบ ๑0 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

 ๓.2  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562  
ประธานสภาฯ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงครับ 
 นางมาลัย  เพ็ญวิจิตร  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางมาลัย เพ็ญวิจิตร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนัก 
 (หัวหน้าลำนักปลัด)  ปลัด ขอแจ้งรายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    ประจำปีงบประมาณ 2562  เราจะวัดผลจากแผนพัฒนา 4 ปี ดังนี้  

     แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)  

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 4 ปี 

ยุทธศาสตร์ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 53,598 

2. ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

6 220,000 

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 27 2,174,287 
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 9 6,646,260.06 
5. ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5 35,214 
6. ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 0 0 
7. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้
หลายหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

6 142,178.19 

รวม 59 10,142,975.25 
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4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
     เหมือนข้อที่แล้วค่ะ 

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) งบประมาณประจำปี 2562  
 

 
. 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการที่
เสร็จ 

จำนวน
โครงการที่อยู่

ระหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 

จำนวน
โครงการที่มี
การยกเลิก 

จำนวนโครงการที่
มีการเพิ่มเติม 

จำนวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อย
ละ 

1. ยุทธศาสตร์
บริหารจัดการน้ำ 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6 12.5 0 0 24 50 0 0 18 37.5 48 100 

2. ยุทธศาสตร์เพิ่ม
ขีดความสามารถ
การแข่งขันภาค
การเกษตรและ
สินค้าข้าวแบบ
พึ่งพาตนเองและ 
ท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

6 30 0 0 12 60 0 0 2 10 20 100 

3. ยุทธศาสตร์
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

27 24.1 0 0 47 42 0 0 38 33.9 112 100 

4. ยุทธศาสตร์
พัฒนาองค์กรและ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

9 17.6 0 0 21 41.2 0 0 21 41.2 51 100 

5. ยุทธศาสตร์การ
รักษาความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

5 41.7 0 0 6 50 0 0 1 8.3 12 100 

6. ยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา
และระบบการ
จัดการเรียนรู้ให้
หลายหลายเพื่อมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ 

6 31.6 0 0 5 26.3 0 0 8 42.1 19 100 

รวม 59 26.25 0 0 115 44.92 0 0 88 28.83 262 100 
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6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 

 
. 

ยุทธศาสตร์ 

งบปกติ เงินสะสม งบหน่วยงานอื่น รวม 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์
บริหารจัดการน้ำ 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

324,050 3.19 0 0 0 0 324,050 3.19 

2. ยุทธศาสตร์เพิ่ม
ขีดความสามารถ
การแข่งขันภาค
การเกษตรและ
สินค้าข้าวแบบ
พึ่งพาตนเองและ 
ท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

234,459 2.31 0 0 0 0 234,459 2.31 

3. ยุทธศาสตร์
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2,174,287 21.4 0 0 0 0 2,174,287 21.4 

4. ยุทธศาสตร์
พัฒนาองค์กรและ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

7,232,287.06 71.3 0 0 0 0 7,232,287.06 71.3 

5. ยุทธศาสตร์การ
รักษาความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

35,214 0.30 0 0 0 0 35,214 0.30 

6. ยุทธศาสตร์
สร้างความพร้อม
ของตำบลเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

0 0 0 0 0 0 0 0 

7. ยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา
และระบบการ
จัดการเรียนรู้ให้
หลายหลายเพื่อมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ 

142,178.19 1.40 0 0 0 0 142,178.19 1.40 

รวม 10,142,475.25 27.77 0 0 0 0 10,142,475.25 27.77 
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นางมาลัย เพ็ญวิจิตร ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2562 

โครงการ ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ✓ - - 7,776,500 7,770,300 
โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ✓ - - 2,613,900 2,673,600 
โครงการสงเคราะห์ ผู้ป่วยเอดส์ ✓ - - 126,500 138,000 
โครงการหลักประกันสุขภาพ ✓ - - 100,000 91,242 

รวม    10,612,900 10,673,142 
 

 แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2562 

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
จำนวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

48 6 

2. ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตรและ
สินค้าข้าวแบบพ่ึงพาตนเองและ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

20 6 

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

112 27 

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 51 9 
5. ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 12 5 
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการ
เรียนรู้ให้หลายหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

19 6 

 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกท่านใดเสนอความคิดเห็นไหมครับ  
นายสมจิตร  สาสะกุล เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมจิตร  สาสะกุล ส.อบต.หมู่ที่ 7 ในส่วนที่ 3 ผล

การดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ว่ารายรับกับรายจ่าย
ต่างกัน รายงานสรุปผลรายรับน้อยกว่ารายจ่าย อยากสอบถามผู้บริหารว่าวิธีการ
บริหารจัดการทำอย่างไรในกรณีติดลบ  

ประธานสภาฯ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงครับ 
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นางมาลัย เพ็ญวิจิตร เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่านส.อบต.หมู่ที่ 7 สอบถามมา ความแตกต่างของ

งบประมาณจะอยู่ที่เบี้ยยังชีพความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ขอชี้แจงว่าคนพิการ
ตอนนี้เรารับขึ้นทะเบียนตลอดทั้งปีงบประมาณ เมื่อมาขึ้นทะเบียนเราจะทำ
ประกาศไว้ 1 เดือนและในเดือนถัดไปเราก็จะเริ่มจ่ายเงินให้ ในส่วนการเบิกจ่าย
เราอาจจะนำเงินอุดหนุนในส่วนอื่นที่เหลือมาจ่ายด้วยกันได้ค่ะ  

นางสาวจุรีรัตน์ ศรีลาเวียง เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉัน  นางสาวจุรีรัตน์ ศรีลาเวียง ตำแหน่ง ผู้ช่วย 
(ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์)  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม ขอชี้แจงเพ่ิมเติม เรื่องเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเบี้ยยังชีพทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ทางกรม
ส่งเสริมฯ จะโอนเงินให้เราตามจำนวนยอดคนที่เราได้บันทึกเข้าไปในระบบ
สารสนเทศฯ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี เช่นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 
2562 ข้อมูลในระบบเรามีผู้สูงอายุ 100 คน ผู้พิการ 100 คน ผู้ป่วยเอดส์ 10 
คน นั่นหมายความว่ากรมส่งเสริมฯ จะโอนเงินอุดหนุนเบี้ยย ังชีพมาให้เราเท่ากับ
ผู้สูงอายุ 100 คน ผู้พิการ 100 คน ผู้ป่วยเอดส์ 10 คนทุกเดือน ทั้ง
ปีงบประมาณ แต่ในความเป็นจริงนั้น ผู้สูงอายุเราในแต่ละเดือนหากตายยอดก็จะ
ลดลงทกุเดือน ทำให้มีเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเหลือจ่าย แต่คนพิการของเรา
จะเพ่ิมข้ึนทุกเดือน เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ความพิการฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 7 แจ้งว่าเมื่อคนพิการที่ได้จดทะเบียน
เป็นคนพิการแล้วมายื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป จากระเบียบข้อนี้ จึงทำให้ยอดเงิน
งบประมาณท่ีเบิกจ่ายเบี้ยความพิการจึงมากกว่าเงินอุดหนุนที่เราได้รับ เงินส่วน
ต่างที่เรานำมาจ่ายให้กับคนพิการคือเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เหลือจ่ายค่ะ  

นางสาวนันทิกา  บุญโฉม เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวนันทิกา บุญโฉม ส.อบต.หมู่ที่ 9 ขอเพ่ิมเติม
ตามท่ีคุณจุรีรัตน์อธิบาย ผู้สูงอายุเรารับขึ้นทะเบียนล่วงหน้าและจ่ายเงินให้ใน
ปีงบประมาณถัดไป เช่น ผู้สูงอายุ 100 คน เมื่อคุณจุรีรัตน์บันทึกข้อมูลเข้าระบบ 
ทั้งปีงบประมาณนั้นรัฐบาลก็จะโอนเงินให้ 100 คน หากตายยอดจ่ายเรากจ็ะ
ลดลงไปเรื่อย ๆ แต่รัฐบาลก็ยังจ่ายให้เรา 100 คนทุกเดือน ส่วนคนพิการเมื่อก่อน
หากมาข้ึนทะเบียนแล้วต้องรอรับเงินเดือนตุลาคมในปีงบประมาณถัดไป แต่
ปัจจุบันเมื่อมีบัตรคนพิการแล้วมาข้ึนทะเบียนกับเรา เดือนถัดไปก็จะได้รับเงิน 
ดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งที่คนพิการจะได้รับเงินเลย ไม่ต้องรอนาน อย่างที่คุณจุรีรัตน์
ได้ชี้แจงไป เงินของผู้สูงอายุจะเหลือจ่ายหากมีคนตาย  แต่คนพิการเมื่อขึ้น
ทะเบียนแล้วรับเงินในเดือนถัดไปเลย ทำให้เราต้องจ่ายเงินเพ่ิมข้ึนทุกเดือนค่ะ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ สรุปสาเหตุที่ทำให้มีส่วนต่างคือยอดผู้รับเบี้ยยังชีพที่ไม่แน่นอนในแต่ละเดือน 
ผู้สูงอายุตายทำให้ยอดเบิกจ่ายลดลง ส่วนคนพิการมีรายใหม่มาเพ่ิมทุกเดือน 
วิธีการบริหารจัดการส่วนต่างคือนำเงินเหลือจ่ายจากผู้สูงอายุมาจ่ายให้กับคน
พิการ  

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบรายงานการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนาประจปีงบประมาณ 2562 ท่านสมาชิกท่านใด
เห็นด้วยขอให้ท่านยกมือรับรองครับ 

ทีป่ระชุม มติเห็นชอบ ๑1 เสียงไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 
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 ๓.3  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 5 ปี ครั้งที่ 2/2562 ประจำปี   
2561 - 2565 

ประธานสภาฯ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงครบั 

นางมาลัย เพ็ญวิจิตร เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางมาลัย เพ็ญวิจิตร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ขอ
ชี้แจงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาครั้งที่ 2 / 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่ท่านสมาชิกได้ทำการประชาคม
หมู่บ้านมาแล้ว ขอชี้แจงเฉพาะโครงการที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  แผนงานเคหะและชุมชน  

 1.  โครงการก่อสร้างกำแพงเขื่อนกันตลิ่งพัง บริเวณหน้าหลวงปู่ในวัง หมู่ที่ 3 
และหมู่ท่ี 10 วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันปัญหาตลิ่งพัง งบประมาณ 60,000,000 
บาท ตั้งไว้ปี 2563-2565 

 2. โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 1-10 
วัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 10 แห่ง 
งบประมาณ 5,000,000 บาท ตั้งไว้ปี 2563-2565 

 3. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ หมู่ที่ 1-10 
วัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 10 แห่ง 
งบประมาณ 5,000,000 บาท ตั้งไว้ปี 2563-2565 

 4. โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ หมู่ที่ 1-10 วัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน จำนวน 10 แห่ง งบประมาณ 5,000,000 บาท ตั้งไว้ป ี
2563-2565 

 5. โครงการขุดลอกคลอง,หนองภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 วัตถุประสงค์เพ่ือให้
ประชาชนมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค งบประมาณ 2,000,000 บาท ตั้งไว้
ปี 2563-2565 

 6. โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต หมู่ที่ 10 วัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 800,000 บาท ตั้งไว้ปี 
2563-2565 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 7. โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 วัตถุประสงค์
เพ่ือประหยัดงบประมาณ  จำนวน 10 หมู่บ้าน งบประมาณ 3,000,000 บาท 
ตั้งไว้ปี 2563-2565 

 8. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนางทองดี คงกระจง - ฝายยางพญาวัง 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า หมู่ที่ 10 วัตถุประสงค์เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าให้กับชาวบ้านที่
ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง งบประมาณ 250,000 บาท ตั้งไว้ปี 2563-2565 
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 นางมาลัย  เพ็ญวิจิตร  9. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 10  
    วัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึงและ 
    เพียงพอ งบประมาณ 2,500,000 บาท ตั้งไว้ปี 2563-2565 

 10. โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ งบประมาณ 5,000,000 บาท ตั้งไว้ปี 2563-2565 

 11. โครงการเจาะบ่อบาดาล ท่อ PVC ขนาด 6 นิ้วพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สูบน้ำชนิด
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1-10 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการเกษตร 
งบประมาณ 5,000,000 บาท ตั้งไว้ปี 2563-2565 

 12. โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด หมู่ที่ 4 บ้านเนินโพธิ์ เส้นหนองปรือ-
คลองห้วยแก้ว ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,200 เมตร  เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
สำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก งบประมาณ 1,980,000 บาท ตั้งไว้ปี 
2563-2565 

 13. โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด หมู่ที่ 4 บ้านเนินโพธิ์ เส้นบ้านนายดิเรก-
คลองไฟฟ้า ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร  เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
สำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก งบประมาณ 1,650,000 บาท ตั้งไว้ปี 
2563-2565 

 14. โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด หมู่ที่ 4 บ้านเนินโพธิ์ เส้นบึงคา - บ้าน
นายมงคล รอตด้วง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร  เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
สำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก งบประมาณ 1,320,000 บาท ตั้งไว้ปี 
2563-2565 

 15. โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด หมู่ที่ 4 บ้านเนินโพธิ์ เส้นข้างวัด - คลอง
ไฟฟ้า ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร  เพ่ือให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวก งบประมาณ 990,000 บาท ตั้งไว้ปี 2563-2565 

 16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายละออ หมู่ 2 บ้านท้าย
น้ำ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 150 เมตร  เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก งบประมาณ 300,000 บาท ตั้งไว้ปี 
2563-2565 

 17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองกรด หมู่ที่ 3 บ้านปากน้ำ 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 230 เมตร  เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก งบประมาณ 400,000 บาท ตั้งไว้ปี 
2563-2565 

 18. โครงการก่อสร้างประปาแบบบาดาลขนาดกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
วัดบ้านท้ายน้ำ หอถังสูง  ขนาด 20 ลบ.ม. (แบบกรมทรัพยากรน้ำ) เพ่ือให้เด็กมี
น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ งบประมาณ 2,400,000 บาท ตั้งไว้ปี 
2563-2565 
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 นางมาลัย  เพ็ญวิจิตร  19. โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่  2 – 10 เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ 
    อุปโภค บริโภค งบประมาณ 900,000 บาท ตั้งไว้ปี 2563-2565 

 20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลองไฟฟ้าหมู่ที่ 1 (แยก 
ทช.4011) ถึง บ้านเนินโพธิ์ (แยก ทช. 4042) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร  ยาว 2,900 เมตร  เพ่ือให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก งบประมาณ 6,000,000 บาท ตั้งไว้ปี 2563-2565 

 21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลองไฟฟ้าหมู่ที่ 3 ถึงสาย
ทางหลวงชนบท 4011 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 1,000 
เมตร  เพ่ือให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก งบประมาณ 
2,000,000 บาท ตั้งไว้ปี 2563-2565 

ประธานสภาฯ เชิญท่านกำนันแสดงความคิดเห็นครับ 

นายชุติชัย ตังสุวรรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายชุติชัย ตังสุวรรณ์ กำนันตำบลท้ายน้ำ 
(กำนันตำบลท้ายน้ำ) ขอชี้แจงเกี่ยวกับโครงการที่จะนำไปบรรจุเพ่ิมเติมไว้ในแผนพัฒนาฯ เนื่องจากเมื่อ

ปีที่ผ่านมามีโครงการเร่งด่วนเรื่องภัยแล้งมา เป็นโครงการขยายท่อเมนประปา ซึ่ง
มีเพียงหมู่ที่ 8-9 เท่านั้นที่สามารถดำเนินการได้ ส่วนหมู่อื่นที่เหลือไม่สามารถทำ
ได้เนื่องจากไม่มีโครงการอยู่ในแผนพัฒนา จึงได้ทำการประชาคมเพ่ือจะนำ
โครงการบรรจุไว้ในแผน หากมีงบประมาณเร่งด่วนจากหน่วยงานอื่นมา ก็จะ
สามารถดำเนินการได้ในทันที   

 ผมได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดชัยนาท การสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถ
ทำได้ และทางกระทรวงพลังงานก็กำลังสนับสนุนในเรื่องนี้อยู่ ผมเห็นว่าควรจะ
นำมาใช้กับระบบประปาในหมู่บ้านของเรา เพ่ือประหยัดไฟ ลดค่าใช้จ่ายค่าไฟไป
ได้มากครับ ในเร็ว ๆ นี้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ก็จะมาติดตั้ง ที่หมู่ 10 
งบประมาณห้าแสนกว่าบาท เพ่ือใช้สูบน้ำคลองพลังไฟฟ้าในเวลากลางวัน ส่วนใน
เวลากลางคืนใช้ไฟฟ้าเหมือนเดิม สอบถามท่านสมาชิกหมู่ที่ 7 จุดประตูน้ำคลอง
ห้วยแก้วที่ผันน้ำไปยังหมู่อ่ืน ๆ ตอนนี้น้ำยังไหลไหมครับ 

นายสมจิตร สาสะกุล น้ำไม่ไหลแล้วครับ 

นายชุติชัย ตังสุวรรณ์ จะนำงบของท่าน สส. มาติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้ท่อหน้า
แปด สูบน้ำเฉพาะฤดูฝน เพื่อส่งน้ำไปยังหมู่อ่ืน 

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
นายสุรศักดิ์ ทาพวง เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุรศักดิ์ ทาพวง ส.อบต.หมู่ที่ 5  ผมเห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง แต่บางโครงการหมู่อื่นอาจจะไม่ได้ใช้ จึงเสนอให้แยกเป็นหมู่ได้ไหมครับ 
นางสาวนันทิกา  บุญโฉม เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวนันทิกา  บุญโฉม ส.อบต.หมู่ที่ 9  เห็นด้วย

กับโครงการที่ท่าน ส.อบต.หมู่ที่ 10 เสนอมา เรากำลังจะหมดสมัยประชุมแล้ว ทำ
อย่างไรให้โครงการต่าง ๆ ได้บรรจุเข้าแผน เพราะหากมีงบประมาณมาจาก
หน่วยงานอื่น เราก็จะสามารถทำได้เลยค่ะ 
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นายชุติชัย ตังสุวรรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายชุติชัย ตังสุวรรณ์ กำนันตำบลท้ายน้ำ เนื่องจาก

รัฐบาลชุดนี้เน้นโครงการเกี่ยวกับน้ำกินน้ำใช้ ผมได้ปรึกษากับ ผอ.กองช่างและ
ท่านปลัดขอให้ออกสำรวจหนอง คลอง บึงในพ้ืนที่ของตำบลท้ายน้ำทั้งหมด หากมี
โครงการเร่งด่วนมาก็จะได้นำงบประมาณไปดำเนินโครงการได้ในทันที 

 ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
นายจำรัส  เกิดเข้ม เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายจำรัส  เกิดเข้ม ส.อบต.หมู่ที่ 2 ตามแผนที่ได้

เสนอมา ผมเห็นด้วยครับ ในส่วนโครงการก่อสร้างประตูเปิดปิดน้ำ หากได้รับ
งบประมาณมา อยากให้ท่านสมาชิกหมู่อ่ืน ๆ พิจารณาหมู่ที่ 2 ก่อน เพราะเป็นจุด
ท้ายน้ำ หากติดตั้งประตูจุดนี้ก็จะทำให้เราสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้นานครับ 

นายชุติชัย ตังสุวรรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายชุติชัย ตังสุวรรณ์ กำนันตำบลท้ายน้ำ เห็น
ด้วยครับว่าควรติดตั้งที่หมู่ 2 เนื่องจากตรงจุดคลองหนองยาวไม่มีประตูเปิดปิดน้ำ 
ทำให้น้ำไหลลงแม่น้ำหมด ไม่มีน้ำเก็บไว้ใช้ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การเปิดปิด
น้ำของวังยาง แจ้งว่าจะจ่ายน้ำให้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ยกมือรับรองการ
พิจารณาเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา 5 ปี ครั้งที่ 2/2562 ประจำปี 2561-2565  ท่านสมาชิกท่านใด
เห็นด้วยขอให้ท่านยกมือรับรองครับ 

ทีป่ระชุม มติเห็นชอบ ๑1 เสียงไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
รองประธานสภาฯ ต่อไปเป็นวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
นายจำรัส เกิดเข้ม เรียนท่านรองประธานสภาฯ ผมนายจำรัส  เกิดเข้ม ส.อบต.หมู่ที่ 2 ขอขอบคุณทุก

ท่านที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดบ้านท้ายน้ำ ตอนนี้ได้ดำเนินการเสร็จแล้วครับ 

 2. เรื่องรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านท้ายน้ำ ตอนนี้เกือบเสร็จแล้ว ตรงรั้ว
ประตูมีรูอยู่อาจจะทำให้น้ำฝนขังได้ ช่างกุ้งได้รับปากจะหาสิ่งของมาปิดให้ 

 3. เรื่องที่จอดรถของ อบต. อยากให้มีร่มไว้จอดรถ อาจจะทำเป็นแสลนหรือเต้นท์
ก็ได้ ส่วนด้านหน้า อบต. ขอให้มีแค่รถยนต์ของ อบต.และรถจักรยานยนต์จอด
เท่านั้น เพื่อความสะดวกของผู้มาติดต่อประสานงานครับ 

รองประธานสภาฯ เห็นด้วยกับท่านสมาชิก หมู่ที่ 2 ครับ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
นายสมจิตร สาสะกุล เรียนท่านรองประธานสภาฯ ผมนายสมจิตร สาสะกุล ส.อบต.หมู่ที่ 7 ตอนนี้ถึง

หน้าแล้งแล้ว อยากเสนอให้หมู่ที่อยู่ติดคลองได้แก่ ม.4-7-9-2 รวมตัวกันเสนอขอ
งบประมาณจาก อบต.เพ่ือจัดทำกระสอบทรายกั้นน้ำ อยากให้ทำพร้อมกันทุกหมู่
และขอให้ช่างสำรวจระดับความสูงของกระสอบทรายด้วยครับ  อีกเรื่องคือ
ประเพณีลอยกระทงของหมู่ที่ 4 วัดเนินโพธิ์จะจัดงานลอยกระทงในวันที่ 11 
พฤศจิกายนนี้ กลางคืนมีรำวงย้อนยุคของเชิญเที่ยวงานกันนะครับ 

รองประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
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นายชุติชัย ตังสุวรรณ์ เรียนท่านรองประธานสภาฯ ผมนายชุติชัย ตังสุวรรณ์ กำนันตำบลท้ายน้ำ ตามที่
ท่านสมาชิกหมู่ที่ 7 ได้แจ้งเรื่องกระสอบทราย เนื่องจากมีหน่วยงานมาดูประตูน้ำ
ปากน้ำ เมื่อ 4-5 เดือนที่แล้วและได้ขอให้ อบต.ท้ายน้ำดำเนินการจัดทำกระสอบ
ทรายไปกั้นไว้ก่อน เนื่องจากงบประมาณของกรมชลประทานจะมาในปี พ.ศ.
2564   

รองประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
นายสุรศักดิ์ ทาพวง เรียนท่านรองประธานสภาฯ ผมนายสุรศักดิ์ ทาพวง ส.อบต.หมู่ที่ 5  เรื่องหลัก

หมุดของพื้นที่สาธารณะ จากที่ท่านกำนันแจ้งว่าจะมีงบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
ๆ มาดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ หากข้อมูลเราพร้อมเราจะสามารถดำเนินการ
ได้ ฝากผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้วยนะครับ 

รองประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
นางสาวนันทิกา  บุญโฉม เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวนันทิกา บุญโฉม ส.อบต.หมู่ที่ 9 ตามที่ท่าน

สมาชิกหมู่ที่ 5 เสนอมา ขอแจ้งว่าหมู่ 9 มีปัญหาเรื่องหลักเขตแล้ว ช่างกุ้งได้
แนะนำให้ หมู่ 9 ทำประชาคมหมู่บ้านแล้วมายื่นคำร้องที่ อบต.ขอให้สำนักงาน
ที่ดินลงมารังวัด และทาง อบต.จะประสานสำนักงานที่ดินมารังวัดให้ค่ะ 

รองประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
นายจำรัส  เกิดเข้ม  เห็นด้วยกับการทำกระสอบทรายกั้นน้ำ อยากสอบถามท่านปลัดว่าสามารถ

ดำเนินการได้หรือไม่ ติดเรื่องงบประมาณหรือไม่ เรื่องเรือของ อบต.มีข้อมูลใน
ทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.หรือไม่ เพราะตอนนี้ผุแล้ว หากมีข้อมูลอยากให้
ดำเนินการซ่อมแซม หากซ่อมไม่ได้ก็ขอให้จำหน่ายไปครับ 

รองประธานสภาฯ เชิญท่านปลัดชี้แจงครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ เรียนท่านรองประธานสภาฯ ขอตอบข้อซักถามทีละข้อครับ 
 1. เรื่องที่จอดรถ เราเช่าที่ดินด้านหลังเพ่ือจอดรถเดือนละ 900 บาท แต่เราไม่

สามารถทำที่จอดรถแบบมั่นคงถาวรได ้อาจจะทำได้แค่มุงแสลนชั่วคราวครับ 
 2. ตามที่ท่าน ส.อบต.ม.7 สอบถามเรื่องภัยแล้ง ที่ขอรับการสนับสนุนกระสอบ

ทรายจาก อบต. ขอให้ท่านเสนอปัญหาเป็นแบบคำร้องมาที่ อบต. เพ่ือทางกอง
ช่างจะได้ไปสำรวจครับ 

 3. ตามที่ท่านกำนันได้สอบถาม ตามที่ท่านผู้ตรวจงานกรมทรัพยากรขอให้  อบต.
ดำเนินการจัดทำกระสอบทรายกั้นน้ำ เมื่อน้ำลดแล้วจะดำเนินการให้ครับ 

 4. ตามที่ท่าน ส.อบต.ม.5 สอบถามเรื่องการปักหมุดในพ้ืนที่สาธารณะต่าง ๆ ขอ
ชี้แจงว่า การปักหมุด อบต.ไม่สามารถดำเนินการเองได้ เพราะไม่รู้จุดที่แน่นอน 
อบต.จะต้องประสานให้สำนักงานที่ดินมารังวัดก่อน หากท่านต้องการให้ อบต.ปัก
หมุดพ้ืนที่สาธารณะตรงจุดไหน ให้ท่านทำหนังสือแจ้งมาที่ อบต. เพ่ือลงพ้ืนที่ไป
สำรวจและประสานสำนักงานท่ีดินมาดำเนินการรังวัดให้ครับ 

 5. เรื่องเรือ ตามที่ท่าน ส.อบต.ม.2 แจ้งมาว่าชำรุดแล้ว ขอปรึกษากับกองคลัง
ก่อนว่าจะทำการซ่อมแซมหรือจำหน่ายตามระเบียบครุภัณฑ์ครับ 

รองประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
นายนพพล ยอดคำ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ทางวัดเนินโพธิ์จะจัดงาน

ลอยกระทง โดยในกลางวันจะมีกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี กลางคืนจะมีรำวงย้อน
ยุค รายได้จะนำไปสร้างวิหารแก้วครับ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานนะครับ 
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นายจำรัส  เกิดเข้ม  ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง ณ วัดท้ายน้ำ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  โดยใน
กลางวันจะมีกิจกรรมการแข่งขันเรือ 2 ฝีพายและกีฬาเปตอง กลางคืนจะมีรำวง
ครับ 

นายสมจิตร  สาสะกุล ขอปรึกษากองช่างเรื่องการทำกระสอบทรายกั้นน้ำครับ จะสามารถดำเนินการได้
หรือไม่ อย่างไรครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ กรณีการกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ขอให้ท่านผู้นำไปคุยกับเกษตรกรในพ้ืนที่ของ
ท่านด้วยนะครับ ว่าเห็นด้วยหรือไม่ 

นายกฤษดา  ฟักเงิน เรียนท่านรองประธานสภาฯ ผมนายกฤษดา  ฟักเงิน ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง
ช่าง ขอชี้แจงดังนี้ครับ 

 1. เรื่องการทำกระสอบทรายกั้นน้ำ เมื่อวานได้ปรึกษากับท่านกำนันเรื่องการทำ
บานประตูเปิดปิดน้ำ ผมจะดำเนินการส่งโครงการเพ่ือของบประมาณมาทำให้ครบ
ทุกจุด เพราะใช้งบประมาณไม่มาก ส่วนการเปิดปิดน้ำข้อสำคัญอยู่ที่การตกลงกัน
ในการเปิดปิดน้ำ จะต้องตกลงกันในภาพรวมทั้งหมด ตั้งแต่คนอยู่ต้นน้ำถึงปลาย
น้ำครับ 

นายกฤษดา  ฟักเงิน ผมเห็นด้วยกับท่าน ส.อบต.ม.7 เสนอมา ส่วนเรื่องงบประมาณจะต้องสอบถาม
ทางผู้บริหารว่าจะดำเนินการได้หรือไม่ จะต้องให้จังหวัดประกาศภัยแล้งก่อน
หรือไม่ ข้อสำคัญของการบริหารจัดการว่าจะสามารถกำหนดระดับน้ำได้หรือไม่ 
เกษตรกรจะยอมไหม สิ่งที่สำคัญที่สุดของตำบลท้ายน้ำคือถ้าประตูน้ำปากน้ำเสร็จ 
ท้ายน้ำก็จะมีน้ำเต็มคลองตลอดเวลาครับ 

 2. ในปีงบประมาณ 2564 ได้เสนอโครงการไป 5 โครงการ เป็นโครงการประปา 
3 โครงการ ของหมู่ที่ 2-1-6 เป็นถนน 2 โครงการของหมู่ที่ 4 -5 ที่มีปัญหา
ตอนนี้คือโครงการประปาหมู่ที่ 6 สืบเนื่องจาก สตง.แจ้งมาว่าหากเราจะสร้างใน
พ้ืนที่วัด โรงเรียนหรือพ้ืนที่สาธารณะที่ไม่มีโฉนดจะต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง ใช้
เวลาในการขออนุญาตไม่น้อยกว่า 6 เดือนจึงจะได้รับการอนุญาต ปีที่แล้วได้สร้าง
ระบบประปาให้หมู่ที่ 5-7 ไป สตง.มีหนังสือแจ้งมาว่า อบต.ทำการก่อสร้างระบบ
ประปาไม่ถูกต้อง และให้ อบต.ไปขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบของสำนัก
พระพุทธศาสนาได้แก่ 1. วัดได้ประโยชน์หรือไม่ 2. อยู่ห่างจากอาคารของวัดเกิน 
10 เมตรหรือไม่ ของหมู่ 5 อยู่ห่างจากศาลา 5 เมตร หมู่ 7 อยู่ห่างโรงครัว 2 
เมตร ผมสอบถามสำนักพระพุทธศาสนาแล้ว เขาตอบมาว่าไม่สามารถออก
ใบอนุญาตให้ได้ และมีหนังสือแจ้งมาอีกว่าหากโครงการก่อสร้างมีปัญหาให้ตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ดังนั้นต่อไปนี้หากจะเสนอ
โครงการ พื้นที่ต้องพร้อมนะครับ หากเป็นที่ดินเอกชนให้ทำหนังสืออุทิศให้มาด้วย
จะสามารถดำเนินการได้เร็วขึ้นครับ 

นายสมจิตร  สาสะกุล ในกรณีประปา หมู่ที่ 5-7 ที่สร้างไปแล้วจะทำอย่างไรครับ 
นายกฤษดา  ฟักเงิน ในกรณีที่สร้างแล้วผมจะสอบถามและจะเสนอขอผ่อนผันให้ยกเว้นได้ไหม เพราะ

ดำเนินการเสร็จแล้ว ส่วนที่จะสร้างใหม่ก็จะดำเนินการตามระเบียบทุกประการ
ครับ ขอชี้แจงเรื่องถนนยางพาราของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ายน้ำ อบต.ได้เปิดให้ยื่น
ซองแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้รับเหมามาซื้อแบบเลยเนื่องจากราคายางพาราที่สูงขึ้น 
ทำให้ราคากลางที่เรากำหนดไว้น้อยกว่าราคาจริงในปัจจุบัน โครงการนี้จึงตกไป 
และจะนำมาเสนอสภาฯอนุมัติงบประมาณใหม่อีกครั้งครับ 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
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นายสมจิตร  สาสะกุล เรื่องตลิ่งพังหมู่ท่ี 7 ครับ 
นายกฤษดา  ฟักเงิน รอน้ำลดจะเข้าไปดำเนินการครับ แต่จะเป็นโครงสร้างชั่วคราวทำจากไม้ยูคาไม่

ถาวร จะกันตลิ่งพังได้ชั่วคราวเท่านั้น 
นายชุติชัย ตังสุวรรณ์ หากให้กรมชลประทานมาสำรวจและของบประมาณสร้างสะพาน โดยการรื้อ

บล็อกออกจะได้ไหมครับ 
นายกฤษดา  ฟักเงิน สอบถามหมู่ 7 มีโครงการก่อสร้างสะพานในแผนพัฒนาหรือไม่ครับ 
นายสมจิตร สาสะกุล มีครับ 
นายกฤษดา  ฟักเงิน หากได้รับงบประมาณมาสามารถก่อสร้างสะพานได้ครับ 
รองประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนออะไรเพ่ิมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วม

ประชุมในวันนี้   ผมขอปิดประชุมแค่นี้ครับ 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๒.0๐ น. 
 
 
(ลงชื่อ)    ชัยวัฒน์  บุญมูล  ผู้จดบันทึกการประชุมฯ 
          (นายชัยวัฒน์  บุญมูล) 
           ปลัด อบต.ท้ายน้ำ/เลขานุการสภาฯ 
 
 
(ลงชื่อ)     ชูชีพ  สิงห์อนันต์  ผู้ตรวจบันทึกการประชุมฯ 
           (นายชูชีพ  สิงห์อนันต์) 
                  ประธานสภา อบต.ท้ายน้ำ 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯได้ตรวจสอบแล้ว 
 
 
(ลงชื่อ)         วิทูรย์  พรหมอยู่              ประธานฯ 
     (นายวิทูรย์  พรหมอยู่) 
                 ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ 
 
 
 

(ลงชื่อ)     จำรัส  เกิดเข้ม                    กรรมการ              (ลงชื่อ)     สุรศักดิ์  ทาพวง     กรรมการ 
    (นายจำรัส  เกิดเข้ม)                    (นายสุรศักดิ์  ทาพวง) 
                 ส.อบต.หมู่ที่ ๒                                ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 
 
 
 


